



ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

กรมศุลกากรจับกุมชายชาวกานา ลักลอบนำเข้าไอซ์ (ICE) มูลค่าประมาณ ๔ ล้านบาท

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. นายณรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจ ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ พันเอก บุญชู กลิ่นสาคร ผู้บังคับกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษา พระองค์ พร้อมด้วย นายคณิต อิศตุลย์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายบุญมี บุรณะภักดี ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร นายสมชาย อัครตรีรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางสาว เกษร วรรณชาติ หัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ ๓ และ นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนและ ปราบปราม ๓ ร่วมแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักสืบสวนและปราบปราม จับกุมชายชาวกานา ลักลอบนำเข้ายาไอซ์ (ICE) หรือเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๑,๒๐๐ กรัม มูลค่าประมาณ ๔ ล้านบาท ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้มุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น กรมศุลกากร โดย นายณรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร จึงได้มอบหมายให้ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วางแผนการ จับกุมและสั่งการให้ นายคณิต อิศตุลย์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายบุญมี บุรณะภักดี ผู้อำนวยการส่วน บริการผู้โดยสาร นายสมชาย อัครตรีรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางสาวเกษร วรรณชาติ หัวหน้าฝ่าย บริการผู้โดยสารที่ ๓ และ นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนและปราบปราม ๓ กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามนโยบายปกป้องสังคมของ กรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบหนีศุลกากรและยาเสพติดให้โทษเข้ามาในราชอาณาจักร

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๙.๔๐ น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงาน ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและปราบปราม ได้สังเกตพบชาย ต้องสงสัยที่บริเวณช่องตรวจ ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (ช่องเขียว) หมายเลข ๑ โซน B อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่าง ประเทศ พบว่าเป็น ชายชาวกานา ชื่อ MR.THUT ADJARTEY GLOVER อายุ ๕๐ ปี ถือหนังสือเดินทางประเทศ สาธารณรัฐกานา เลขที่ G๐๓๒๓๕๕๕ เดินทางมาจากเมืองอักกรา สาธารณรัฐกานา โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK๗๘๘/๒๗.๐๖.๕๗ และต่อเที่ยวบินที่เมืองคูไบ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK๓๗๒/๒๘.๐๖.๕๗ ปลายทางกรุงเทพฯ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้น สัมภาระ โดยนำไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระ จึงนำผู้โดยสารราย ดังกล่าวไปตรวจค้นโดยละเอียด ณ ที่ทำการศุลกากร ผลการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระทรงอ่อนสีดำ แบบมีล้อลาก ยี่ห้อ Samsonite พบเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวในกระเป๋า ภายในกระเป๋ามีกลิ่นกาวผิดปกติ และน๊อตยึดกระเป๋ามี ลักษณะใหม่ผิดปกติ ตัวกระเป๋าซึ่งมีสภาพเก่าแล้ว จึงได้ตรวจสอบเห็นว่า มีพื้นผิวด้านข้างกระเป๋าด้านหนึ่งมีแผ่นพลาสติกรองด้านในทำเป็นช่องลับไม่สามารถ เปิดออกได้ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ทำการดึงผ้าบุกระเป๋าและงัดแผ่น พลาสติกออก พบช่องพลาสติกซึ่งพันด้วยเทปกาวและมีกระดาษคาร์บอนปิดอยู่อีกชั้นหนึ่ง บรรจุวัตถุมีลักษณะเป็น

/เกล็ดสีขาว...

เกล็ดสีขาว จำนวน ๓ ห่อ อยู่ในช่องลับดังกล่าว จึงได้ทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติดเบื้องต้น พบว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งระบุว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (ไอซ์) ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ หรือไอซ์) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ๑,๒๐๐ กรัม มูลค่าของกลางประมาณ ๔ ล้านบาท

จากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การว่า ตนเองมีอาชีพค้าขาย ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากชายชาวไนจีเรีย ชื่อ EMAKA ให้ไปรับกระเป๋าของกลางใบดังกล่าวข้างต้น จากเมืองอักกรา สาธารณรัฐกานา ไปส่งยังประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางผ่านเมืองคูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งตนไม่ทราบมาก่อนว่ามียาเสพติดอยู่ในกระเป๋า

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว MR.THUT ADJARTEY GLOVER ไว้เป็นผู้ต้องหา และยึดของทั้งหมดไว้เป็นของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ หรือไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖,๑๗ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับ ๙) พ.ศ.๒๕๘๒ จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีต่อไป
